



www.adb.org

ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก และเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง ส่งผลต่อการเติบโตของเอเชีย

ฮ่องกง (30 มีนาคม 2559) – การเติบโตทั่วทั้งประเทศเอเชียกำลังพัฒนาชะลอตัวลง เนื่องจากการฟื้นตัวไม่เต็มที่ของประเทศอุตสาหกรรมหลัก และแนวโน้มการเติบโตของจีนที่อ่อนตัวลง ปัจจัยเหล่านี้ทำให้การเติบโตของเอเชียกำลังพัฒนาในปี 2558 และปี 2559 ต่ำกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ กล่าวโดยรายงานฉบับใหม่ของธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี

ในรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจเอเชีย ประจำปี 2559 (Asian Development Outlook 2016 : ADO) ซึ่งเป็นรายงานภาวะเศรษฐกิจฉบับหลักของเอดีบี คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ของภูมิภาคจะเติบโตที่ร้อยละ 5.7 ในปี 2559 และอยู่ในระดับเดียวกันในปี 2560 ในขณะที่ GDP ของปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 5.9

“การเติบโตของจีนในระดับปานกลางและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่กระเตื้องเต็มที่จุดการเติบโตของเอเชียให้ลดต่ำลง” กล่าวโดยนายฉาง จิน เหวย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ประจำเอดีบี “ถึงแม้จะได้รับแรงกดดันดังกล่าว ภูมิภาคยังคงมีส่วนร่วมสนับสนุนการเติบโตของโลกมากกว่าร้อยละ 60 ประเทศต่างๆ ทั้งภูมิภาคควรจะยังดำเนินการปฏิรูปการเพิ่มผลผลิต การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ยังขาดแคลน และการบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคที่ดี เพื่อช่วยขยายการเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและป้องกันตนเองจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก”

ใน ADO ยังรายงานว่า การเติบโตของประเทศอุตสาหกรรมหลักจะอยู่ที่ร้อยละ 1.8 ในปี 2559 ก่อนที่จะปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ในปี 2560 การบริโภคและการลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นของสหรัฐจะยังถูกบดบังด้วยอุปสงค์ภายนอกที่เบาบาง ส่วนแนวโน้มการเติบโตของยูโรโซนและญี่ปุ่นจะดีขึ้นเพียงเล็กน้อย

การเติบโตของจีนซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลกยังอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการส่งออกชะลอตัวลง อุปทานด้านแรงงานลดต่ำลง และการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับด้านอุปทานจะทำให้เศรษฐกิจจีนมุ่งเน้นไปสู่การบริโภคภายในประเทศและการลดลงของกำลังการผลิตส่วนเกิน ผลผลิตของจีนในปี 2559 จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 6.5 ซึ่งลดลงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 6.9 ในปี 2558 แต่ยังคงอยู่ในเป้าหมายการเติบโตที่รัฐบาลตั้งไว้ ในปี 2560 คาดว่าการเติบโตของจีนจะชะลอตัวลงอยู่ที่ร้อยละ 6.3 และเนื่องจากการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายนอก การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนคาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจอื่นในภูมิภาคเติบโตลดลงร้อยละ 0.3

อินเดียจะยังคงเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในช่วงระยะเวลาข้างหน้า โดยจะเติบโตถึงร้อยละ 7.4 ในปี 2559 ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 7.8 ในปี 2560 ส่วนในปี 2558 อินเดียเติบโตที่ร้อยละ 7.6 เนื่องจากการลงทุนภาครัฐที่เข้มแข็งช่วยกระตุ้นการเติบโตในขณะที่การส่งออกแผ่วลง การปฏิรูปต่างๆ ทำให้เกิดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติมากขึ้น บริษัทเอกชนเข้มแข็งขึ้น ในขณะที่สมดุลของธนาคารจะช่วยรักษาสมดุลของการเติบโต

ในขณะเดียวกัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นเนื่องจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอจากร้อยละ 4.4 ในปี 2558 ไปอยู่ที่ร้อยละ 4.5 ในปี 2559 และร้อยละ 4.7 ในปี 2560 อินโดนีเซียจะเป็นผู้นำการเติบโตของอนุภูมิภาค เนื่องจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินการปฏิรูปเชิงนโยบายต่างๆ ซึ่งช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกรวมถึงน้ำมันและอาหารที่ลดต่ำลง ทำให้แรงกดดันด้านราคาอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในภูมิภาคเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากร้อยละ 2.2 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 2.5 ในปี 2559 เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังคงแข็งแกร่ง อัตราเงินเฟ้อจะไต่สูงขึ้นไปถึงร้อยละ 2.7 ในปี 2560 เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกขยับตัวสูงขึ้น อุปสงค์ของสินค้าส่งออกที่อ่อนตัวลงและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำจะทำให้ดุลบัญชีสะพัดของเอเชียกำลังพัฒนาเกินดุลน้อยลงจากประมาณร้อยละ 2.9 ของ GDP ภูมิภาคในปี 2558 เป็นร้อยละ 2.6 ในปี 2559 และลดลงไปอีกที่ร้อยละ 2.4 ในปี 2560

แนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ กอปรกับตลาดเกิดใหม่ที่อ่อนแอลงโดยรวม ทำให้ความเสี่ยงเชิงลบต่อการเติบโตของภูมิภาคยังคงอยู่ ความเสี่ยงของนักลงทุนที่สูงขึ้น ตลาดการเงินโลกที่ผันผวนมากยิ่งขึ้น และเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงเกินกว่าที่คาด ยิ่งเป็นปัจจัยให้แนวโน้มเศรษฐกิจของโลกแผ่วลง และส่งผลต่อกระทบต่อการส่งออกและการเติบโตของภูมิภาค

ราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนตัวจะยังคงเป็นแรงจุดแนวโน้มเศรษฐกิจเอเชียที่พึ่งพาสินค้าโภคภัณฑ์ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจที่พึ่งพาเกษตรกรรม ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งถือว่าดี แต่ดัชนีราคาผู้ผลิตที่ลดลงอย่างต่อเนื่องถือเป็นปัจจัยเสี่ยงใหม่ต่อเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจอื่นในเอเชีย

เอดีบีซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ กรุงมะนิลา ได้อุทิศตนให้กับการลดปัญหาความยากจนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง การเติบโตแบบยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการทางภูมิภาค เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 และมีสมาชิกทั้งหมด 67 ประเทศ โดย 48 ประเทศ มาจากประเทศในภูมิภาค

